

Tổng Quan Thẻ Báo Cáo Về Trường DC

Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp cho các gia đình một cái nhìn tổng quan về tất cả các trường công lập trong Học Khu. Công cụ này là một bước tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục của DC minh bạch hơn, công bằng hơn, với học sinh là trọng tâm của những quyết định quan trọng.

Môi Trường Học Đường

Cung cấp thông tin về tỷ lệ đi học chuyên cần, tái nhập học, an toàn và kỷ luật, các nhân viên giảng dạy và y tế, và môi trường Học Tập Giáo Dục Mầm Non của trường.

Xếp Hạng STAR

Hiệu quả hoạt động của tất cả các trường được đo lường và xếp hạng theo Mô Hình STAR (School Transparency and Reporting) hàng năm. Các trường nhận được xếp hạng từ một đến năm sao, và năm sao là xếp hạng cao nhất.

Thông Điệp Từ Nhà Trường

Mỗi trường sẽ viết thông điệp gửi đến người đọc giúp nêu bật các điểm đặc biệt của trường, phương pháp tiếp cận của trường trong việc phục vụ học sinh.

The screenshot shows the profile page for 'DC EXAMPLE SCHOOL'. It includes a search bar, navigation tabs (PROFILE, STAR RATING, ACADEMIC PERFORMANCE, SCHOOL ENVIRONMENT), and a 'Back to Finder' link. The main content is divided into several sections: 'BASIC INFO' with details on grades served, title I status, and star rating; 'PARENT CONTACTS' with representative and organization information; 'A NOTE FROM THE SCHOOL ABOUT WHAT MAKES IT UNIQUE' with a mission statement; and 'STUDENT POPULATION' with enrollment statistics and a pie chart for 'ENROLLMENT BY RACE/ETHNICITY'. The enrollment by race/ethnicity data is as follows:

Race/Ethnicity	Percentage
African-American/Black	00%
Asian	00%
Hawaiian/Pacific Islander	00%
Hispanic/Latino	00%
Multi-racial	00%
Native American	00%
White	00%

So Sánh

So sánh các trường mà quý vị quan tâm dựa trên hiệu quả hoạt động của trường, các chương trình trường cung cấp, địa điểm, và các yếu tố khác.

Thông Tin Tổ Chức Phụ Huynh

Thông tin để tiếp cận về tổ chức phụ huynh của trường.

Tập Hợp Học Sinh

Chia sẻ thông tin về môi trường chung của nhà trường, phần trăm học sinh từ mỗi nhóm dân tộc/chủng tộc cũng như sáu nhóm học sinh khác, bao gồm: học sinh khuyết tật, học sinh học Tiếng Anh, và học sinh có nguy cơ.

Thẻ Báo Cáo Về Trường DC Là Gì?

Thẻ Báo Cáo Về Trường DC giúp phụ huynh hiểu tình hình hoạt động của trường với tất cả các học sinh, ngoài các thông tin hữu ích về bản thân trường, bao gồm các tuyến phương tiện giao thông công cộng gần nhất, các chương trình học tập và các lựa chọn ngoại khóa, nhân viên phù hợp nhất để phụ huynh và gia đình liên hệ, cũng như nhiều thông tin khác. Thẻ Báo Cáo Về Trường DC sẽ giúp quý vị trả lời một số câu hỏi quan trọng nhất về trường hiện tại của con quý vị, và là bước đầu tiên để phụ huynh và gia đình suy nghĩ về bước tiếp theo trong sự nghiệp giáo dục của con mình.

Cách Sử Dụng Thẻ Báo Cáo Về Trường DC

Phụ huynh có thể muốn và cần được tiếp cận dễ dàng với thông tin chất lượng cao giúp họ đưa ra các quyết định giáo dục đúng đắn cho con mình. Với các thông tin đầu vào đa dạng, từ kinh nghiệm của giáo viên đến các chương trình và hoạt động sau giờ học, Thẻ Báo Cáo Về Trường DC sẽ là bước khởi đầu tốt nhất để các phụ huynh đưa ra những quyết định giáo dục cho các học sinh trên toàn Học Khu. Ngoài ra, các gia đình có thể thực hiện việc này một cách nhanh chóng và dễ dàng tại một trang web tổng hợp các thông tin này. Thẻ Báo Cáo Về Trường DC sẽ chuẩn bị thông tin cho quý vị để giúp quý vị bảo vệ quyền lợi của trường mình, đặt các câu hỏi về hiệu quả hoạt động của trường, hoặc giúp gia đình quý vị lựa chọn bước tiếp theo trong quá trình giáo dục của con quý vị. Dưới đây là một số câu hỏi quý vị có thể có về trường của con quý vị mà Thẻ Báo Cáo Về Trường DC có thể giúp trả lời.



Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp các thông tin chi tiết về nhiều lĩnh vực trong thành tích học tập, bao gồm chi tiết về Xếp Hạng STAR của trường.



Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp thông tin về kinh nghiệm của giáo viên và tính sẵn có của nhân viên y tế.



Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp danh sách các chương trình của trường cũng như công cụ tìm kiếm giúp tìm những trường có chương trình mà quý vị mong muốn.



Thẻ Báo Cáo Về Trường DC cung cấp thông tin về giao thông và công cụ bản đồ giúp tìm các trường ở gần một địa chỉ cụ thể.

Tôi Có thể Tìm Thêm Thông Tin Ở Đâu?

Thẻ Báo Cáo Về Trường DC sẽ được ra mắt vào tháng 12 năm 2018. Quý vị muốn biết thêm trước tháng 12?

- Hãy truy cập osse.dc.gov/dcschoolreportcard để xem thêm thông tin về thẻ báo cáo và tìm hiểu về các ý kiến mà OSSE thu thập từ các phụ huynh và gia đình.
- Gửi email đến osse.builddcsreportcard@dc.gov để đăng ký nhận thông tin cập nhật của thẻ báo cáo.
- Theo dõi OSSE trên Twitter [@OSSEDC](https://twitter.com/OSSEDC) hoặc Facebook tại facebook.com